



ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-7777 โทรสาร 0-2143-9525



www.constitutionalcourt.or.th

Facebook : www.facebook.com/constitutionalcourt.thai
E-mail : pr_constitutionalcourt@hotmail.com

ข่าวที่ ๑/๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด บทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่องาน “วันเด็กกับศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้จัดกิจกรรม การแสดง ที่แฝงความรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดโครงการ ฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง การปราบปรามจรดง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่การจัดงาน

และในวันเดียวกัน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบทเรียงความ ตามโครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อการศึกษา ค้นคว้า ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งสะท้อนถึงบทบาทและการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบบทเรียงความเชิงสร้างสรรค์ และร่วมเป็นเครือข่ายวิชาการในการขยายความรู้สู่สังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผู้สนใจส่งบทเรียงความเข้าประกวดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งผู้พิการทางสายตา ซึ่งรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดประกอบด้วย เงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร โดยการจัดโครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)